

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และผลการดำเนินงานที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทข้างต้นนี้ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 งบกำไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้รับรู้เรื่อง การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.6 (นโยบายการบัญชี) และ หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 (สินค้าคงเหลือ)

การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าให้ความสนใจเนื่องจาก สินค้าคงเหลือเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่อสินทรัพย์รวมและค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและค่าเสื่อมเป็นรายการประมาณการที่อาศัยดุลยพินิจและประสบการณ์ของผู้บริหาร ความเหมาะสมของมูลค่าสินค้าคงเหลือจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจเชิงอัตวิสัย รวมถึงความลำเอียงที่อาจเกิดขึ้นได้ของผู้บริหารทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ

หลักเกณฑ์ในการประเมินค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและค่าเสื่อมต้องใช้การประมาณการจากดุลยพินิจ ซึ่งผู้บริหารใช้ประสบการณ์และข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต กำหนดให้สินค้าคงเหลือที่ไม่เคลื่อนไหวนานเกินกว่า 12 เดือนจะถูกบันทึกค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและค่าเสื่อมในอัตราร้อยละ 100 ในการประเมินค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและค่าเสื่อม ผู้บริหารต้องคำนึงถึงแนวโน้มการขายจากสภาพเศรษฐกิจทั้งในอดีต และปัจจุบัน อายุของสินค้าคงเหลือ และปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าเสื่อมสภาพและค่าเสื่อม

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจในข้อสมมติฐานของบริษัทที่ใช้ในการประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและค่าเสื่อม และพบว่านโยบายการบัญชีมีความสม่ำเสมอจากปีที่ผ่านมา

ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลในข้อสมมติฐานของผู้บริหารซึ่งใช้ในการประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและค่าเสื่อม โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต รวมถึงการวิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ ข้าพเจ้าได้สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบ เกี่ยวกับข้อสมมติฐานของผู้บริหารในด้านความเหมาะสมของอายุสินค้าคงเหลือ ว่าเหมาะสมในการใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและค่าเสื่อม

ข้าพเจ้าทดสอบความน่าเชื่อถือของรายงานอายุของสินค้าคงเหลือที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและค่าเสื่อม โดยตรวจสอบรายการเคลื่อนไหววันสุดท้ายของสินค้าคงเหลือกับเอกสารประกอบรายการ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสินค้าคงเหลือได้จำแนกสินค้าคงเหลือตามอายุของสินค้าคงเหลืออย่างถูกต้อง

ข้าพเจ้าทดสอบความถูกต้องของตัวเลขโดยทดสอบการคำนวณค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและค่าเสื่อมที่ประมาณการจากข้อสมมติฐานของผู้บริหาร ข้าพเจ้าไม่พบผลแตกต่างที่มีสาระสำคัญจากวิธีการตรวจสอบดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ประเมินความครบถ้วนของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและค่าเสื่อม โดยทดสอบความครบถ้วนของรายงานวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ และข้อมูลที่ได้จากการเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ

จากวิธีการตรวจสอบข้างต้น ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าผู้บริหารใช้ข้อสมมติฐานที่สมเหตุสมผลในการประมาณการ และการประมาณค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและค่าเสื่อมได้กระทำอย่างเหมาะสม

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

วรารณ วรรชิตกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474

กรุงเทพมหานคร

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	31 มีนาคม พ.ศ. 2560	31 มีนาคม พ.ศ. 2559	31 มีนาคม พ.ศ. 2560	31 มีนาคม พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น	457,449,854	515,856,412	457,449,854	515,856,412
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	27 423,590,332	428,296,463	423,590,332	428,296,463
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น	151,035,576	176,226,229	151,035,576	176,226,229
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	27 129,660,328	141,173,810	129,660,328	141,173,810
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	126,654,342	124,546,267	126,654,342	124,546,267
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16 259,845,713	257,133,327	259,845,713	257,133,327
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,548,236,145	1,643,232,508	1,548,236,145	1,643,232,508
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ	15 111,786,943	92,779,512	-	-
ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงาน				
หลังจากออกจากงาน	17 184,330,737	163,313,497	184,330,737	163,313,497
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	296,117,680	256,093,009	184,330,737	163,313,497
รวมหนี้สิน	1,844,353,825	1,899,325,517	1,732,566,882	1,806,546,005
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 76,625,000 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท	18 383,125,000	383,125,000	383,125,000	383,125,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 76,625,000 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท	18 383,125,000	383,125,000	383,125,000	383,125,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	18 504,250,000	504,250,000	504,250,000	504,250,000
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
- สรรองตามกฎหมาย	20 38,312,500	38,312,500	38,312,500	38,312,500
ยังไม่จัดสรร	12,512,867,321	11,624,962,054	11,618,257,978	10,879,356,592
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	(97,076,867)	(42,704,186)	4,688,000	3,504,000
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	13,341,477,954	12,507,945,368	12,548,633,478	11,808,548,092
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	15,185,831,779	14,407,270,885	14,281,200,360	13,615,094,097

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 14 ถึง 57 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	งบกำไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุน				
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5, 25, 27	11,024,796,625	10,672,223,586	11,024,796,625	10,672,223,586
ต้นทุนขายและการให้บริการ		(9,087,200,921)	(8,929,409,699)	(9,087,200,921)	(8,929,409,699)
กำไรขั้นต้น		1,937,595,704	1,742,813,887	1,937,595,704	1,742,813,887
รายได้อื่น					
- เงินปันผลรับ	11, 12	23,417,685	9,375,743	92,882,941	63,068,653
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน สุทธิ		21,100,465	19,371,111	21,100,465	19,371,111
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว		-	261,911,319	-	261,911,319
- อื่นๆ	21	141,456,441	146,642,537	141,456,441	146,642,537
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		2,123,570,295	2,180,114,597	2,193,035,551	2,233,807,507
ค่าใช้จ่ายในการขาย		(464,056,579)	(472,130,882)	(464,056,579)	(472,130,882)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(334,950,203)	(302,723,021)	(334,950,203)	(302,723,021)
รวมค่าใช้จ่าย		(799,006,782)	(774,853,903)	(799,006,782)	(774,853,903)
กำไรจากการดำเนินงาน	22	1,324,563,513	1,405,260,694	1,394,028,769	1,458,953,604
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	11	255,720,107	217,351,555	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้		1,580,283,620	1,622,612,249	1,394,028,769	1,458,953,604
ภาษีเงินได้	23	(309,515,723)	(319,172,008)	(272,264,753)	(286,440,279)
กำไรสุทธิสำหรับปี		1,270,767,897	1,303,440,241	1,121,764,016	1,172,513,325
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	24				
กำไรสุทธิสำหรับปี		16.58	17.01	14.64	15.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 14 ถึง 57 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,270,767,897	1,303,440,241	1,121,764,016	1,172,513,325
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีหลังภาษี:				
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ				
เปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของ				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	23	1,184,000	1,184,000	1,184,000
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของ				
บริษัทร่วม	23	(55,556,681)	31,775,838	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี				
- สุทธิจากภาษี	23	(54,372,681)	32,959,838	1,184,000
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		1,216,395,216	1,336,400,079	1,122,948,016
				1,173,697,325

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 14 ถึง 57 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

		งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย							
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น							
		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น							
		กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง							
				กำไรสะสม		จากการเปลี่ยนแปลง	ผลต่างจาก	รวม	
		ทุนที่ออก	ส่วนเกิน	สำรอง	ยังไม่ได้	ของมูลค่ายุติธรรม	การแปลงค่า	องค์ประกอบอื่น	
		และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้น	ตามกฎหมาย	จัดสรร	ของเงินลงทุนใน	งบการเงิน	ของผู้ถือหุ้น	
หมายเหตุ	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
						หลักทรัพย์เพื่อขาย	ของบริษัทรวม	เจ้าของ	
								รวมส่วนของ	
								เจ้าของ	
								บาท	
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559	383,125,000	504,250,000	38,312,500	11,624,962,054		3,504,000	(46,208,186)	(42,704,186)	12,507,945,368
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	1,270,767,897		1,184,000	(55,556,681)	(54,372,681)	1,216,395,216
เงินปันผลจ่าย	19	-	-	(382,862,630)		-	-	-	(382,862,630)
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560	383,125,000	504,250,000	38,312,500	12,512,867,321		4,688,000	(101,764,867)	(97,076,867)	13,341,477,954
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558	383,125,000	504,250,000	38,312,500	10,689,307,893		2,320,000	(77,984,024)	(75,664,024)	11,539,331,369
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	1,303,440,241		1,184,000	31,775,838	32,959,838	1,336,400,079
เงินปันผลจ่าย	19	-	-	(367,786,080)		-	-	-	(367,786,080)
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559	383,125,000	504,250,000	38,312,500	11,624,962,054		3,504,000	(46,208,186)	(42,704,186)	12,507,945,368

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 14 ถึง 57 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ							
					องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น			
					กำไรขาดทุน			
					เบ็ดเสร็จอื่น			
					กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง			
	ทุนที่ออก	ส่วนเกิน	กำไรสะสม		จากการเปลี่ยนแปลง	รวม		
	และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้น	สำรอง	ยังไม่ได้จัดสรร	ของมูลค่ายุติธรรม	องค์ประกอบอื่น		
	บาท	บาท	บาท	บาท	ของเงินลงทุน	ของผู้ถือหุ้น	รวม	รวม
			ตามกฎหมาย		ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	เจ้าของ	ของผู้ถือหุ้น	ของผู้ถือหุ้น
					บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559	383,125,000	504,250,000	38,312,500	10,879,356,592	3,504,000	3,504,000		11,808,548,092
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	1,121,764,016	1,184,000	1,184,000		1,122,948,016
เงินปันผลจ่าย	19	-	-	(382,862,630)	-	-		(382,862,630)
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560	383,125,000	504,250,000	38,312,500	11,618,257,978	4,688,000	4,688,000		12,548,633,478
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558	383,125,000	504,250,000	38,312,500	10,074,629,347	2,320,000	2,320,000		11,002,636,847
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	1,172,513,325	1,184,000	1,184,000		1,173,697,325
เงินปันผลจ่าย	19	-	-	(367,786,080)	-	-		(367,786,080)
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559	383,125,000	504,250,000	38,312,500	10,879,356,592	3,504,000	3,504,000		11,808,548,092

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 14 ถึง 57 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	งบกระแสเงินสดที่แสดง			
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี	1,580,283,620	1,622,612,249	1,394,028,769	1,458,953,604
รายการปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี				
เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน				
- ค่าเสื่อมราคา	13	1,020,514,275	1,045,341,281	1,020,514,275
- ค่าตัดจำหน่าย	14	177,654,757	181,969,304	177,654,757
- ดอกเบี้ยรับ	21	(64,876,186)	(55,112,043)	(64,876,186)
- กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว		-	(261,911,319)	-
- ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	11	(255,720,107)	(217,351,555)	-
- รายได้เงินปันผลรับ				
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม	11	-	-	(69,465,256)
- เงินลงทุนระยะยาว	12	(23,417,685)	(9,375,743)	(23,417,685)
- กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	21	(989,039)	(3,623,089)	(989,039)
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	1	21	1
- (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		26,755,769	9,514,111	26,755,769
- (กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและค่าเผื่อมูลค่าสุทธิของสินค้าคงเหลือที่จะได้รับต่ำกว่าราคาทุน	9	7,533,106	(3,001,853)	7,533,106
- (กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน	17	22,843,440	23,120,520	22,843,440
- ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น สุทธิ		374,385	(184,330)	374,385
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
และหนี้สินดำเนินงาน		2,490,956,336	2,331,997,554	2,490,956,336
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		192,193,260	(407,075,559)	192,193,260
- สินค้าคงเหลือ		43,172,090	169,739,399	43,172,090
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		672,293	1,805,886	672,293
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		(11,517,996)	(1,346,884)	(11,517,996)
- เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น		(58,406,558)	16,031,273	(58,406,558)
- เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		(4,706,131)	57,386,261	(4,706,131)
- เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น		(14,430,536)	2,499,355	(14,430,536)
- เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		(11,072,707)	(7,383,079)	(11,072,707)
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2,712,386	39,793,151	2,712,386
- จ่ายค่าตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน	17	(1,826,200)	(3,015,307)	(1,826,200)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน				
- รับดอกเบี้ย		19,142,653	19,452,008	19,142,653
- จ่ายภาษีเงินได้		(274,807,045)	(329,895,683)	(274,807,045)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน				
		2,372,081,845	1,889,988,375	2,372,081,845

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 14 ถึง 57 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	งบกระแสเงินสดที่แสดง				
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	10	(55,494,180)	(46,230,737)	(55,494,180)	(46,230,737)
เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	10	20,281,283	29,785,424	20,281,283	29,785,424
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		(960,556,948)	(740,365,610)	(960,556,948)	(740,365,610)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		1,791,570	4,469,512	1,791,570	4,469,512
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด		33,136,165	32,834,876	33,136,165	32,834,876
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว		-	290,000,000	-	290,000,000
เงินปันผลรับ					
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม		73,278,046	59,880,120	73,278,046	59,880,120
- เงินลงทุนระยะยาว	12	23,417,685	9,375,743	23,417,685	9,375,743
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(161,967,194)	(279,920,000)	(161,967,194)	(279,920,000)
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด	7	5,531,400,000	4,987,000,000	5,531,400,000	4,987,000,000
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด	7	(7,248,383,912)	(6,379,641,585)	(7,248,383,912)	(6,379,641,585)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(2,743,097,485)	(2,032,812,257)	(2,743,097,485)	(2,032,812,257)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินปันผลจ่าย	19	(382,862,630)	(367,786,080)	(382,862,630)	(367,786,080)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(382,862,630)	(367,786,080)	(382,862,630)	(367,786,080)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		1,839,887,555	2,350,313,187	1,839,887,555	2,350,313,187
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน		(374,385)	184,330	(374,385)	184,330
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี		1,085,634,900	1,839,887,555	1,085,634,900	1,839,887,555
รายการที่ไม่กระทบเงินสด					
ยอดคงเหลือของหนี้สินที่เกิดจากการซื้ออาคาร อุปกรณ์					
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		54,204,283	65,405,175	54,204,283	65,405,175
เงินปันผลค้างรับ - เงินลงทุนในบริษัทร่วม		-	3,812,790	-	3,812,790

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 14 ถึง 57 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจัดตั้งและประกอบกิจการในประเทศไทย และมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียน คือ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย 12000 บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ แม่พิมพ์ และแบบผลิตภัณฑ์

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

2 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินมีดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

งบการเงินได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อขายที่รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งได้อธิบายในนโยบายการบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกิจการไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องการ ใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงิน ในหมายเหตุฯ 3

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ซึ่งงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ ข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การบัญชีและการรายงาน โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจ เกิดขึ้น

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สัญญาประกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ขกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การร่วมกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผู้ถือหุ้น

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ โฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำ และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ

บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งบริษัทไม่ได้นำมา มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ ข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งบริษัทไม่ได้นำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การบัญชีและการรายงาน โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การค้ำของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง เศรษฐกรรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)	เรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งบริษัทไม่ได้นำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การร่วมกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีมีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งสูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งบริษัทไม่ได้นำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดิน ในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองควิควิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินและเห็นว่าการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินสาระสำคัญต่องบการเงิน

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่นำเสนองบการเงิน

รายการที่รวมในงบการเงินของบริษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัทดำเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่นำเสนองบการเงินของบริษัท

(ข) รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนด้วย

2.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา ซึ่งไม่ได้ใช้เป็นหลักประกัน

2.5 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผ่อนี่สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ค่าเผ่อนี่สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบกำไรขาดทุน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.6 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ย ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าสูญหายในการผลิตซึ่งบันทึกตามเกณฑ์การดำเนินงานตามปกติ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นสำเร็จรูปและค่าใช้จ่ายในการขาย บริษัทบันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าสำหรับสินค้าเก่า ส้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จำเป็น

2.7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นทางการสำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปคือการที่บริษัทถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยเงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้เริ่มแรกด้วยราคาทุนและใช้วิธีส่วนได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในงบกำไรขาดทุน และความเคลื่อนไหวในบัญชีส่วนเกินจากการตีมูลค่ายุติธรรมภายหลังการได้มาจะรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีส่วนเกินจากการตีมูลค่ายุติธรรม ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทร่วม บริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไปเว้นแต่บริษัทมีการระงับหุ้นในหนี้สินของบริษัทร่วมหรือต้องจ่ายชำระหนี้แทนบริษัทร่วม

รายการกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างบริษัทกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าที่บริษัทมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็นรายการที่มีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันนั้นเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทร่วมจะเปลี่ยนเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของบริษัท

เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใช้วิธีราคาทุน

รายชื่อบริษัทร่วมของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุฯ 11

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.8 เงินลงทุนอื่น

บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสามประเภท คือ เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนดเงินลงทุนเพื่อขาย และเงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้กำหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลาที่ลงทุนและจะทบทวนการจัดประเภทอย่างสม่ำเสมอ

- เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด คือ เงินลงทุนที่มีกำหนดเวลาและผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกำหนด ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบกำหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็จะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
- เงินลงทุนเพื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารแสดงเจตจำนงที่จะถือไว้ในเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน หรือเว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นที่ต้องขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดำเนินงานจึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
- เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ

การซื้อและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันที่ซื้อขายซึ่งเป็นวันที่บริษัทตกลงที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนให้รวมไปถึงต้นทุนการจัดทำรายการ

เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำหนดวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

เงินลงทุนเพื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกำไรและรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขายจะรวมอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้อที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อมีการขายเงินลงทุนเพื่อขายหรือเกิดการด้อยค่า ผลสะสมของมูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกนำไปรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน โดยแสดงเป็นรายการกำไรและรายการขาดทุนจากเงินลงทุน

เงินลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า

บริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ารวมไว้ในงบกำไรขาดทุน

ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน กรณีที่จำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ายจะกำหนดโดยใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาตามบัญชีจากจำนวนที่ถือไว้

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน โดยอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคาคำนวณ โดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการใช้งานที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งมีอายุการใช้งานไม่จำกัด

	อายุการใช้งาน (ปี)
อาคาร	30
ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร	5 - 20
เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน	5 - 10
แม่พิมพ์	4
ยานพาหนะ	5
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	3 - 5

บริษัทมีการทบทวนอายุการใช้งาน มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี

ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สำหรับค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่นๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คำนวณ โดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ไว้ในงบกำไรขาดทุน

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำนวณจากต้นทุนโดยตรงในการได้มาและการดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำมาใช้งานได้ตามประสงค์โดยจะตัดจำหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ถึง 10 ปี ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทำงานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนที่เหมาะสม

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้นกว่าเดิมเมื่อได้มาครั้งแรกจะบันทึกรวมเป็นต้นทุนเมื่อได้มาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

ต้นทุนการออกแบบผลิตภัณฑ์

ต้นทุนซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในจำนวนไม่เกินต้นทุนที่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือและเมื่อประเมินแล้วว่าโครงการนั้นจะประสบความสำเร็จก่อนข้างแน่นอนทั้งในทางพาณิชย์และเทคโนโลยี ต้นทุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วในงวดก่อนจะไม่บันทึกเป็นสินทรัพย์ในงวดถัดไป การตัดจำหน่ายรายจ่ายที่เกิดจากการออกแบบผลิตภัณฑ์จะเริ่มตั้งแต่เมื่อเริ่มใช้แบบผลิตภัณฑ์ในการผลิตสินค้าเพื่อการพาณิชย์ โดยค่าตัดจำหน่ายคำนวณตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากแบบผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 4 ปี

2.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

สินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานจำกัด จะมีการทบทวนการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วจะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.12 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์พนักงานของบริษัทประกอบด้วยผลประโยชน์หลังจากออกจากงานทั้งที่เป็น โครงการสมทบเงินและ โครงการผลประโยชน์ โครงการสมทบเงินเป็นโครงการที่บริษัทจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนที่แยกต่างหากในจำนวนเงินที่คงที่ บริษัทไม่มีภาระผูกพันตาม กฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุমানที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายชำระให้พนักงานทั้งหมด สำหรับการให้บริการของพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะ กำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และ ค่าตอบแทน เป็นต้น

- โครงการสมทบเงิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยใช้แผนการกำหนดอัตราการจ่ายสมทบโดยที่สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจาก สินทรัพย์ของบริษัทและบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินเข้าสมทบกองทุนจากพนักงาน และบริษัท และบริษัท ไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ

- โครงการผลประโยชน์

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงาน

บริษัทจัดให้มีโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานเพื่อจ่ายเงินให้แก่พนักงานซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย จำนวน เงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจำนวนปีที่พนักงานทำงานให้บริษัทนับถึงวันที่สิ้นสุดการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หนี้สินสำหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันสิ้นรอบ ระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด ที่ต้องจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพันให้แก่พนักงาน และมีวันครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำระภาระผูกพัน

กำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานเกิดขึ้นจากการ ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานจะรับรู้เป็นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.13 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพย์สินออกไป และตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจำนวนที่ต้องจ่าย ในกรณีที่บริษัทคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน

2.14 การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสินค้าโดยเป็นจำนวนเงินสุทธิจากเงินคืนและส่วนลด โดยรายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าได้โอนไปให้ผู้ซื้อแล้ว

รายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้ารับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชำระ

รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อเกิดสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้น

2.15 ภาษีเงินได้สำหรับงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามลำดับ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตั้งเต็มจำนวนตามวิธีนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรทางบัญชีและกำไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.15 ภาษีเงินได้สำหรับงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

2.16 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลจ่ายบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

2.17 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนดและลูกหนี้การค้า หนี้สินทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น นโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้ใช้เครื่องมือทางการเงินซึ่งได้แก่สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้บริษัทจะได้รับหรือต้องจ่ายชำระเงินตราต่างประเทศในอนาคตตามจำนวนและวันที่ที่ได้ตกลงเป็นการล่วงหน้า ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กำไรขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน ส่วนเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะบันทึกตามอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดที่เท่ากับส่วนแตกต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำสัญญาและอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้ตกลงเป็นการล่วงหน้าตามสัญญาจะตัดจำหน่ายตลอดอายุสัญญา ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินซึ่งบริษัทเป็นคู่สัญญาได้แสดงไว้ในหมายเหตุฯ 26

2.18 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ “คณะกรรมการบริษัท” ที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

3 ประมวลการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ

การประมวลการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ในสถานการณ์ขณะนั้น ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 การประมวลการทางบัญชีที่สำคัญของบริษัทมีดังนี้

ค่าเพื่อสินค้าเสื่อมสภาพและค่าเสื่อม

บริษัทได้ประมวลการค่าเพื่อสินค้าเสื่อมสภาพและค่าเสื่อม เพื่อให้สะท้อนถึงการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือ โดยการประมวลการนั้น จะพิจารณาจากอายุของสินทรัพย์คงเหลือ แนวโน้มการขายจากสภาพเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าเสื่อมสภาพและค่าเสื่อม

อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมวลการอายุการใช้งานและมูลค่าซากสำหรับอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท โดยส่วนใหญ่ อ้างอิงจากข้อมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพย์นั้น และรวมถึงการพิจารณาการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งาน โดยการขายหรือเลิกใช้

ประมวลการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน

บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานภายหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย มูลค่าปัจจุบันของประมวลการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานหลังออกจากงานคำนวณ โดยใช้สมมติฐานหลายประการ โดยรวมถึงอัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมวลการค่าใช้จ่ายและหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน

4 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

5 ข้อมูลการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทได้พิจารณาการนำเสนอข้อมูลการเงินจำแนกตามส่วนงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการบริษัท ที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ส่วนงานธุรกิจ

บริษัทดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ แม่พิมพ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัทไม่ได้จัดทำข้อมูลจำแนกตามส่วนงานสำหรับธุรกิจแม่พิมพ์และแบบผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทพิจารณาว่ารายได้ สินทรัพย์ และผลกำไรของส่วนงานแม่พิมพ์และแบบผลิตภัณฑ์ มีจำนวนไม่ถึงเกณฑ์เชิงปริมาณที่บริษัทต้องแยกรายงานข้อมูลของส่วนงานดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานพิจารณาผลการดำเนินงานจากข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับที่นำเสนอในงบการเงินนี้

รายได้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษัทมีรายได้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์	10,493,677,557	9,910,883,009
แม่พิมพ์และแบบผลิตภัณฑ์	531,119,068	761,340,577
	<u>11,024,796,625</u>	<u>10,672,223,586</u>

ลูกค้ายายใหญ่

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีรายได้จากลูกค้ายายใหญ่ซึ่งมีรายการกับบริษัทเป็นสัดส่วนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทเป็นจำนวน 2 กลุ่มกิจการ (พ.ศ. 2559 : 2 กลุ่มกิจการ) ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากลูกค้ายายใหญ่ที่ 1 จำนวน 4,037 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 3,899 ล้านบาท) และลูกค้ายายใหญ่ที่ 2 จำนวน 2,000 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 2,070 ล้านบาท) ทั้งนี้ ลูกค้ายายใหญ่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันถือเป็นลูกค้ายายใหญ่และรวมเรียกว่ากลุ่มกิจการ

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
เงินสดและเช็คที่ยังไม่นำฝาก	974,006	2,404,896
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	73,942,342	75,823,471
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	89,218,552	81,659,188
เงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วแลกเงิน	921,500,000	1,680,000,000
	<u>1,085,634,900</u>	<u>1,839,887,555</u>

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และเงินลงทุนระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 1.23 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 1.58 ต่อปี)

7 เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนดประกอบด้วยเงินลงทุนในตั๋วแลกเงินธนาคารและเงินฝากธนาคาร ที่มีกำหนดระยะเวลาครบกำหนดเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนดในระหว่างปีสามารถแสดงได้ดังนี้

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี	2,120,000,000	727,358,415
ลงทุนเพิ่มระหว่างปี	7,248,383,912	6,379,641,585
ไถ่ถอนระหว่างปี	(5,531,400,000)	(4,987,000,000)
ราคาตามบัญชีปลายปี	<u>3,836,983,912</u>	<u>2,120,000,000</u>

เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนดมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.23 ถึงร้อยละ 1.65 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : อัตราร้อยละ 1.38 ถึงร้อยละ 2.00 ต่อปี)

8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ

รายละเอียดของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดังนี้

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น	1,767,680,327	1,892,424,946
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(24,259,403)	(11,972,198)
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น สุทธิ	<u>1,743,420,924</u>	<u>1,880,452,748</u>
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุฯ 27)	219,476,915	274,364,191
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	47,525,692	42,929,076
รายได้ค้างรับ สุทธิ	25,669,254	29,618,917
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ	9,417,726	22,703,743
ลูกหนี้อื่น	6,514,239	12,120,526
	<u>2,052,024,750</u>	<u>2,262,189,201</u>

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ (ต่อ)

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สามารถวิเคราะห์ตามอายุลูกหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น		ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	1,734,347,477	1,852,861,451	217,547,362	203,115,095
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	7,806,621	9,512,405	1,655,383	69,944,903
3 - 6 เดือน	9,070	3,946,286	253,485	616,223
6 - 12 เดือน	-	52,478	20,685	687,970
มากกว่า 1 ปี	25,517,159	26,052,326	-	-
	1,767,680,327	1,892,424,946	219,476,915	274,364,191

9 สิ้นค้าคงเหลือ สุทธิ

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ	259,443,568	217,430,648
งานระหว่างทำ	316,283,260	406,452,992
สินค้าสำเร็จรูป	81,741,447	91,455,481
สินค้าระหว่างทาง	94,086,378	79,387,622
	751,554,653	794,726,743
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า		
- วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ	(19,702,705)	(14,837,725)
- งานระหว่างทำ	(3,169,432)	(1,221,964)
- สินค้าสำเร็จรูป	(6,945,299)	(6,224,641)
สิ้นค้าคงเหลือ สุทธิ	721,737,217	772,442,413

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีการบันทึกค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าจำนวน 10,655,761 บาท และกลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าจำนวน 3,122,655 บาท โดยรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายในงบกำไรขาดทุน (พ.ศ. 2559 บริษัทบันทึกกลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าและบันทึกค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่าราคาที่คาดว่าจะขายได้จำนวน 3,157,333 บาท และ 155,480 บาท ตามลำดับ โดยที่สินค้ามูลค่า 1,492,480 บาท แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับต่ำกว่าทุน)

10 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในระหว่างปีสามารถแสดงได้ดังนี้

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
ยอดคงเหลือต้นปี	35,553,586	19,108,273
ให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น	55,494,180	46,230,737
รับชำระคืนระหว่างปี	(20,281,283)	(29,785,424)
ยอดคงเหลือปลายปี	70,766,483	35,553,586

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.90 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 2.00 ต่อปี) โดยมีกำหนดจ่ายชำระคืนระหว่าง 2 เดือนถึง 3 ปี

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	33,874,533	20,695,496
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	36,891,950	14,858,090
	70,766,483	35,553,586

11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้

ชื่อ	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
				พ.ศ. 2560		พ.ศ. 2559	
				จำนวนเงินบาท	เงินปันผลบาท	จำนวนเงินบาท	เงินปันผลบาท
บริษัทร่วม							
Lao Stanley Company Limited	ผลิตชิ้นส่วน	0.25 ล้านเหรียญ					
	ส่องสว่างยานยนต์	สหรัฐฯ	50	20,501,287	7,194,886	24,203,192	3,812,790
Vietnam Stanley Electric Company Limited	ผลิตชิ้นส่วน	8.30 ล้านเหรียญ					
	ส่องสว่างยานยนต์	สหรัฐฯ	20	1,027,730,997	62,270,370	907,220,093	49,880,120
				1,048,232,284	69,465,256	931,423,285	53,692,910

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

ชื่อ	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วน เงินลงทุน ร้อยละ	ตามวิธีราคาทุน			
				พ.ศ. 2560		พ.ศ. 2559	
				จำนวนเงิน บาท	เงินปันผล บาท	จำนวนเงิน บาท	เงินปันผล บาท
บริษัทร่วม							
Lao Stanley Company Limited	ผลิตชิ้นส่วน ส่องสว่างยานยนต์	0.25 ล้านเหรียญ สหรัฐ	50	3,132,500	7,194,886	3,132,500	3,812,790
Vietnam Stanley Electric Company Limited	ผลิตชิ้นส่วน ส่องสว่างยานยนต์	8.30 ล้านเหรียญ สหรัฐ	20	54,044,189	62,270,370	54,044,189	49,880,120
				<u>57,176,689</u>	<u>69,465,256</u>	<u>57,176,689</u>	<u>53,692,910</u>

บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนใน Lao Stanley Company Limited เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจากบริษัทมีสิทธิออกเสียงใน Lao Stanley Company Limited ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมสามารถแสดงได้ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	ตามวิธีส่วนได้เสีย		ตามวิธีราคาทุน	
	พ.ศ. 2560 บาท	พ.ศ. 2559 บาท	พ.ศ. 2560 บาท	พ.ศ. 2559 บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี	931,423,285	728,044,842	57,176,689	57,176,689
ส่วนแบ่งผลกำไร	255,720,107	217,351,555	-	-
เงินปันผลรับ	(69,465,256)	(53,692,910)	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงิน	(69,445,852)	39,719,798	-	-
ราคาตามบัญชีปลายปี	<u>1,048,232,284</u>	<u>931,423,285</u>	<u>57,176,689</u>	<u>57,176,689</u>

11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนโดยสรุปของบริษัทร่วมแสดงได้ดังนี้

	Lao Stanley Company Limited		Vietnam Stanley Electric Company Limited	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม		ณ วันที่ 31 มีนาคม	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน	110,483,620	103,533,600	4,740,729,395	3,866,909,586
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	17,508,898	21,761,477	1,146,043,382	1,272,300,050
รวมสินทรัพย์	127,992,518	125,295,077	5,886,772,777	5,139,209,636
หนี้สินหมุนเวียน	86,040,492	75,645,363	714,441,718	586,570,720
หนี้สินไม่หมุนเวียน	949,452	1,243,330	33,676,073	16,538,451
รวมหนี้สิน	86,989,944	76,888,693	748,117,791	603,109,171
	Lao Stanley Company Limited		Vietnam Stanley Electric Company Limited	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขายและการให้บริการ	411,118,669	375,288,549	5,989,888,208	4,928,757,905
กำไรสุทธิสำหรับปี	14,903,230	19,113,974	1,241,342,457	1,026,923,809

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

12 เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ

เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สามารถแสดงได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

	เงินลงทุน ประเภทซื้อขาย บาท	เงินลงทุน ทั่วไป บาท	รวม บาท
เงินลงทุนในตราสารทุน			
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	9,240,000	104,921,215	114,161,215
- บริษัทอื่น	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ	9,240,000	104,921,215	114,161,215

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

	เงินลงทุน ประเภทซื้อขาย บาท	เงินลงทุน ทั่วไป บาท	รวม บาท
เงินลงทุนในตราสารทุน			
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	7,760,000	104,921,215	112,681,215
- บริษัทอื่น	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ	7,760,000	104,921,215	112,681,215

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

12 เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ (ต่อ)

รายละเอียดของเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้

ชื่อ	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วน เงินลงทุน ร้อยละ	พ.ศ. 2560		พ.ศ. 2559	
				จำนวนเงิน บาท	เงินปันผล บาท	จำนวนเงิน บาท	เงินปันผล บาท
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน							
- หลักทรัพย์ต่อขาย							
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ผลิตยาง	200 ล้านบาท	0.2	3,380,000	410,920	3,380,000	353,200
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุน				5,860,000	-	4,380,000	-
				<u>9,240,000</u>	<u>410,920</u>	<u>7,760,000</u>	<u>353,200</u>
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน							
- เงินลงทุนทั่วไป (วิธีราคาทุน)							
บริษัท เอเชียสแตนเลย์ อินเทอร์เน็ต จำกัด	ผลิตหลอดไฟขนาดเล็ก หลอด LED และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์	400 ล้านบาท	15.0	60,000,000	16,183,642	60,000,000	-
บริษัท สิริวิทย์ สแตนเลย์ จำกัด	ผลิตอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ ส่องสว่าง	21 ล้านบาท	15.0	3,000,000	2,788,586	3,000,000	-
Lumax Industries Limited	ผลิตชิ้นส่วนส่องสว่าง ยานยนต์ และชิ้นส่วน ประกอบรถยนต์	93.5 ล้านบาท อินเดีย	1.73	8,793,715	-	8,793,715	1,440,580
PT. Indonesia Stanley Electric	ผลิตแม่พิมพ์และ ชิ้นส่วนส่องสว่าง	7.5 ล้านบาท สหรัฐฯ	10.0	33,127,500	4,034,537	33,127,500	7,581,963
				<u>104,921,215</u>	<u>23,006,765</u>	<u>104,921,215</u>	<u>9,022,543</u>
บริษัทอื่น							
- เงินลงทุนทั่วไป (วิธีราคาทุน)							
บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก และแม่พิมพ์	35.9 ล้านบาท	13.9	5,000,000	-	5,000,000	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน				(5,000,000)	-	(5,000,000)	-
				<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
รวมเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ				<u>114,161,215</u>	<u>23,417,685</u>	<u>112,681,215</u>	<u>9,375,743</u>

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

13 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดินและ อาคาร	อาคาร	เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน	แม่พิมพ์	ยานพาหนะ	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	เครื่องจักร ระหว่างการใช้ ติดตั้งและงาน ระหว่างก่อสร้าง	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558									
ราคาทุน	1,173,182,237	1,679,518,763	1,385,469,239	6,291,161,353	4,188,962,385	64,910,201	99,517,606	352,066,090	15,234,787,874
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(967,080,154)	(527,191,066)	(4,305,507,376)	(3,494,027,796)	(43,664,980)	(74,168,338)	-	(9,411,639,710)
ราคาตามบัญชี สุทธิ	1,173,182,237	712,438,609	858,278,173	1,985,653,977	694,934,589	21,245,221	25,349,268	352,066,090	5,823,148,164
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559									
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ	1,173,182,237	712,438,609	858,278,173	1,985,653,977	694,934,589	21,245,221	25,349,268	352,066,090	5,823,148,164
ซื้อสินทรัพย์	4,142,072	150,000	-	76,448,592	967,122	8,889,862	1,361,199	667,173,958	759,132,805
จำหน่ายสินทรัพย์/ตัดจำหน่าย สุทธิ	-	(36,932)	-	(702,581)	(87,403)	(11)	(19,496)	-	(846,423)
โอนสินทรัพย์	-	72,547,972	45,806,925	241,063,217	370,568,992	-	11,264,142	(741,251,248)	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี (หมายเหตุฯ 22)	-	(141,392,787)	(57,510,053)	(478,849,746)	(347,895,054)	(9,265,247)	(10,428,394)	-	(1,045,341,281)
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ	1,177,324,309	643,706,862	846,575,045	1,823,613,459	718,488,246	20,869,825	27,526,719	277,988,800	5,536,093,265

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

13 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ)

	ส่วนปรับปรุง ที่ดินและ		เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือ		แม่พิมพ์	ยานพาหนะ	เครื่องตกแต่ง	เครื่องจักร	รวม
	ที่ดิน	อาคาร	อาคาร	เครื่องใช้ในโรงงาน			ติดตั้งและ	ระหว่างการใช้	
							อุปกรณ์	ระหว่างก่อสร้าง	
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559									
ราคาทุน	1,177,324,309	1,751,873,323	1,431,276,164	6,487,018,434	4,536,968,196	63,669,289	111,662,192	277,988,800	15,837,780,707
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(1,108,166,461)	(584,701,119)	(4,663,404,975)	(3,818,479,950)	(42,799,464)	(84,135,473)	-	(10,301,687,442)
ราคาตามบัญชี สุทธิ	<u>1,177,324,309</u>	<u>643,706,862</u>	<u>846,575,045</u>	<u>1,823,613,459</u>	<u>718,488,246</u>	<u>20,869,825</u>	<u>27,526,719</u>	<u>277,988,800</u>	<u>5,536,093,265</u>
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560									
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ	1,177,324,309	643,706,862	846,575,045	1,823,613,459	718,488,246	20,869,825	27,526,719	277,988,800	5,536,093,265
ซื้อสินทรัพย์	20,666,000	1,168,000	-	71,357,507	-	6,877,991	2,359,797	842,917,581	945,346,876
จำหน่ายสินทรัพย์/ตัดจำหน่าย สุทธิ	-	(268,260)	-	(530,437)	(25)	(4)	(3,806)	-	(802,532)
โอนสินทรัพย์	-	53,548,115	13,449,833	128,835,036	481,988,156	160,000	24,126,753	(702,107,893)	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี (หมายเหตุฯ 22)	-	(138,321,211)	(59,724,031)	(478,238,749)	(322,478,743)	(9,243,974)	(12,507,567)	-	(1,020,514,275)
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ	<u>1,197,990,309</u>	<u>559,833,506</u>	<u>800,300,847</u>	<u>1,545,036,816</u>	<u>877,997,634</u>	<u>18,663,838</u>	<u>41,501,896</u>	<u>418,798,488</u>	<u>5,460,123,334</u>
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560									
ราคาทุน	1,197,990,309	1,794,028,995	1,444,125,997	6,553,353,236	5,008,550,919	68,182,779	132,428,874	418,798,488	16,617,459,597
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(1,234,195,489)	(643,825,150)	(5,008,316,420)	(4,130,553,285)	(49,518,941)	(90,926,978)	-	(11,157,336,263)
ราคาตามบัญชี สุทธิ	<u>1,197,990,309</u>	<u>559,833,506</u>	<u>800,300,847</u>	<u>1,545,036,816</u>	<u>877,997,634</u>	<u>18,663,838</u>	<u>41,501,896</u>	<u>418,798,488</u>	<u>5,460,123,334</u>

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ

	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	ต้นทุนการออกแบบ ผลิตภัณฑ์	รวม
	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558			
ราคาทุน	258,508,524	850,195,257	1,108,703,781
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(184,386,696)	(290,616,891)	(475,003,587)
ราคาตามบัญชี สุทธิ	74,121,828	559,578,366	633,700,194
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559			
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ	74,121,828	559,578,366	633,700,194
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	935,220	279,021,100	279,956,320
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ	(21)	-	(21)
ค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุฯ 22)	(24,685,498)	(157,283,806)	(181,969,304)
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ	50,371,529	681,315,660	731,687,189
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559			
ราคาทุน	245,639,208	1,077,529,027	1,323,168,235
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(195,267,679)	(396,213,367)	(591,481,046)
ราคาตามบัญชี สุทธิ	50,371,529	681,315,660	731,687,189
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560			
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ	50,371,529	681,315,660	731,687,189
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	9,948,400	156,027,974	165,976,374
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ	(1)	-	(1)
ค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุฯ 22)	(18,018,113)	(159,636,644)	(177,654,757)
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ	42,301,815	677,706,990	720,008,805
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560			
ราคาทุน	239,538,169	1,157,854,132	1,397,392,301
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(197,236,354)	(480,147,142)	(677,383,496)
ราคาตามบัญชี สุทธิ	42,301,815	677,706,990	720,008,805

15 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน	17,082,747	1,747,961	17,082,747	1,747,961
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน	82,504,232	92,529,059	82,504,232	92,529,059
	<u>99,586,979</u>	<u>94,277,020</u>	<u>99,586,979</u>	<u>94,277,020</u>
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่จะจ่ายชำระภายใน 12 เดือน	(11,331,213)	(586,323)	(11,331,213)	(586,323)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่จะจ่ายชำระเกินกว่า 12 เดือน	(200,042,709)	(186,470,209)	(1,831,590)	(11,620,889)
	<u>(211,373,922)</u>	<u>(187,056,532)</u>	<u>(13,162,803)</u>	<u>(12,207,212)</u>
สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี สุทธิ	<u>(111,786,943)</u>	<u>(92,779,512)</u>	<u>86,424,176</u>	<u>82,069,808</u>

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดคงเหลือต้นปี	(92,779,512)	(59,977,352)	82,069,808	74,196,279
เพิ่ม/(ลด)ในกำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุฯ 23)	(32,600,602)	(24,562,200)	4,650,368	8,169,529
เพิ่ม/(ลด)ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุฯ 23)	13,593,171	(8,239,960)	(296,000)	(296,000)
ยอดคงเหลือปลายปี	<u>(111,786,943)</u>	<u>(92,779,512)</u>	<u>86,424,176</u>	<u>82,069,808</u>

15 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

ความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม
	สินค้างเหลือ	อุปกรณ์	หนี้สิน		อื่นๆ	
			สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน	ผลประโยชน์ พนักงาน		
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี						
ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558	5,057,236	34,109,603	15,381,589	28,641,657	1,268,694	84,458,779
รายการที่บันทึกในกำไรขาดทุน	(600,370)	5,332,285	1,065,284	4,021,042	-	9,818,241
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559	4,456,866	39,441,888	16,446,873	32,662,699	1,268,694	94,277,020
รายการที่บันทึกในกำไรขาดทุน	1,506,621	(4,446,136)	1,152,312	4,203,448	2,893,714	5,309,959
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560	5,963,487	34,995,752	17,599,185	36,866,147	4,162,408	99,586,979

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

15 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	เงินลงทุนใน	เงินลงทุน		
	บริษัทร่วม	ระยะยาว	อาคาร	รวม
บาท	บาท	บาท	บาท	
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558	(134,173,631)	(580,000)	(9,682,500)	(144,436,131)
รายการที่บันทึกในกำไรขาดทุน	(32,731,729)	-	(1,648,712)	(34,380,441)
รายการที่บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(7,943,960)	(296,000)	-	(8,239,960)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559	(174,849,320)	(876,000)	(11,331,212)	(187,056,532)
รายการที่บันทึกในกำไรขาดทุน	(37,250,970)	-	(659,591)	(37,910,561)
รายการที่บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	13,889,171	(296,000)	-	13,593,171
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560	(198,211,119)	(1,172,000)	(11,990,803)	(211,373,922)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เงินลงทุน		
	ระยะยาว	อาคาร	รวม
บาท	บาท	บาท	
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			
ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558	(580,000)	(9,682,500)	(10,262,500)
รายการที่บันทึกในกำไรขาดทุน	-	(1,648,712)	(1,648,712)
รายการที่บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(296,000)	-	(296,000)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559	(876,000)	(11,331,212)	(12,207,212)
รายการที่บันทึกในกำไรขาดทุน	-	(659,591)	(659,591)
รายการที่บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(296,000)	-	(296,000)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560	(1,172,000)	(11,990,803)	(13,162,803)

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

16 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานค้างจ่าย	189,255,369	185,528,621
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	26,660,971	29,778,158
อื่นๆ	43,929,373	41,826,548
	<u>259,845,713</u>	<u>257,133,327</u>

17 ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน

จำนวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์	184,330,737	163,313,497
หนี้สินสุทธิที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน	<u>184,330,737</u>	<u>163,313,497</u>

รายการเคลื่อนไหวของประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานหลังออกจากงานในระหว่างปีมีดังนี้

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
ยอดคงเหลือต้นปี	163,313,497	143,208,284
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	18,057,958	18,886,077
ต้นทุนดอกเบี้ย	4,785,482	4,234,443
ผลประโยชน์ที่จ่าย	(1,826,200)	(3,015,307)
ยอดคงเหลือปลายปี	<u>184,330,737</u>	<u>163,313,497</u>

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนแต่ละรายการมีดังนี้

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	18,057,958	18,886,077
ต้นทุนดอกเบี้ย	4,785,482	4,234,443
รวม	<u>22,843,440</u>	<u>23,120,520</u>

17 ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน (ต่อ)

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมอยู่ในต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
ต้นทุนขาย	20,215,560	20,734,560
ค่าใช้จ่ายในการขาย	770,040	687,960
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,857,840	1,698,000
รวม	22,843,440	23,120,520

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีดังนี้

อัตราคิดลด	ร้อยละ 3.01	ร้อยละ 3.01
อัตราการขึ้นเงินเดือน	ร้อยละ 5.00	ร้อยละ 5.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย :

ผลกระทบต่อภาวะผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

	การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติ ร้อยละ	การเพิ่มขึ้น ของหนี้สิน บาท	การลดลง ของหนี้สิน บาท
การเปลี่ยนแปลงในอัตราคิดลด			
เพิ่มขึ้น	1.00	-	18,537,940
ลดลง	1.00	21,672,029	-
การเปลี่ยนแปลงของเงินเดือน			
เพิ่มขึ้น	1.00	21,921,766	-
ลดลง	1.00	-	19,102,222

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาวะผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่าปัจจุบันของภาวะผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้คำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) ในการคำนวณหนี้สินบำเหน็จบำนาญที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

17 ประมวลการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน (ต่อ)

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน

	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน			
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 1-5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,748,455	38,656,616	143,925,666	184,330,737
รวม	1,748,455	38,656,616	143,925,666	184,330,737

18 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

	จำนวนหุ้น	หุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	รวม
		บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559	76,625,000	383,125,000	504,250,000	887,375,000

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจำนวน 76,625,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นละ 5 บาท (พ.ศ. 2559 : จำนวน 76,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) หุ้นทั้งหมดได้ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

19 เงินปันผลจ่าย

ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ในอัตรา 5 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน 76,625,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 383,125,000 บาท โดยมีหุ้นจำนวน 52,474 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลรวมเป็นเงิน 262,370 บาท เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติในการรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทบันทึกเงินปันผลจ่ายตามที่ได้มีการจ่ายจริงจำนวน 382,862,630 บาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ในอัตรา 4.8 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน 76,625,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 367,800,000 บาท โดยมีหุ้นจำนวน 2,900 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลรวมเป็นเงิน 13,920 บาท เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติในการรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทบันทึกเงินปันผลจ่ายตามที่ได้มีการจ่ายจริงจำนวน 367,786,080 บาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

20 สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

21 รายได้อื่น - อื่นๆ

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
รายได้จากการขายเศษวัสดุคืบและของเสียจากการผลิต	36,680,716	46,626,851
รายได้คอกเบี้ยรับ	64,876,186	55,112,043
รายได้จากภาษีที่ได้รับคืนจากการส่งออก	15,578,382	16,879,491
รายได้ค่าสิทธิ	861,708	877,881
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	989,039	3,623,089
อื่นๆ	22,470,410	23,523,182
	<u>141,456,441</u>	<u>146,642,537</u>

22 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในการคำนวณกำไรจากการดำเนินงาน สามารถนำมาแยกตามลักษณะได้ดังนี้

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	99,883,766	166,634,900
วัสดุคืบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	5,022,258,656	4,911,026,414
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,314,294,032	1,287,518,568
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 13)	1,020,514,275	1,045,341,281
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุฯ 14)	177,654,757	181,969,304
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	299,472,440	325,449,744
ค่าจ้างบุคคลภายนอกผลิตสินค้า	210,904,279	228,863,487
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	249,466,619	219,167,547

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

23 ภาษีเงินได้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันสำหรับกำไร ทางภาษีสำหรับปี	276,915,121	294,609,808	276,915,121	294,609,808
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว (หมายเหตุฯ 15)	32,600,602	24,562,200	(4,650,368)	(8,169,529)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	309,515,723	319,172,008	272,264,753	286,440,279

ภาษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภาษีของบริษัทมียอดจำนวนเงินที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรทางทฤษฎีบัญชีคู่กับอัตราภาษี โดยมีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรก่อนภาษี	1,580,283,620	1,622,612,249	1,394,028,769	1,458,953,604
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20)	316,056,724	324,522,450	278,805,754	291,790,721
ผลกระทบ:				
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี	(3,876,630)	(70,640)	(3,876,630)	(70,640)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี	2,583,578	1,950,683	2,583,578	1,950,683
ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักภาษีได้เพิ่มขึ้น	(5,471,751)	(1,121,554)	(5,471,751)	(1,121,554)
กำไรจากธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	(3,716,998)	(9,636,799)	(3,716,998)	(9,636,799)
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายปีก่อนต่อไป	3,940,800	3,527,868	3,940,800	3,527,868
ภาษีเงินได้ที่บันทึก	309,515,723	319,172,008	272,264,753	286,440,279
อัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)	19.59	19.67	19.53	19.63

23 ภาษีเงินได้ (ต่อ)

การลดลง(เพิ่มขึ้น)ของภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					
	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2559		
	ก่อนภาษี บาท	ภาษีลด (เพิ่ม) บาท	หลังภาษี บาท	ก่อนภาษี บาท	ภาษีลด (เพิ่ม) บาท	หลังภาษี บาท
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	1,480,000	(296,000)	1,184,000	1,480,000	(296,000)	1,184,000
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทร่วม	(69,445,852)	13,889,171	(55,556,681)	39,719,798	(7,943,960)	31,775,838
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(67,965,852)	13,593,171	(54,372,681)	41,199,798	(8,239,960)	32,959,838

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2559		
	ก่อนภาษี บาท	ภาษีลด (เพิ่ม) บาท	หลังภาษี บาท	ก่อนภาษี บาท	ภาษีลด (เพิ่ม) บาท	หลังภาษี บาท
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	1,480,000	(296,000)	1,184,000	1,480,000	(296,000)	1,184,000
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	1,480,000	(296,000)	1,184,000	1,480,000	(296,000)	1,184,000

24 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยการหารกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและชำระแล้วในระหว่างปี

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	พ.ศ. 2560		พ.ศ. 2559	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)	1,270,767,897	1,303,440,241	1,121,764,016	1,172,513,325
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	76,625,000	76,625,000	76,625,000	76,625,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	16.58	17.01	14.64	15.30

บริษัท ไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปีที่น่าเสนอรายงาน ดังนั้นจึงไม่มีการนำเสนอกำไรต่อหุ้นปรับลด

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

25 การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตและซ่อมแม่พิมพ์และกิจการผลิตโคมไฟสำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล บริษัทจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

	พ.ศ. 2560		
	กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	รวม
	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขายส่งออก	514,688,662	3,081,126,120	3,595,814,782
รายได้จากการขายในประเทศ	386,886,391	7,042,095,452	7,428,981,843
	<u>901,575,053</u>	<u>10,123,221,572</u>	<u>11,024,796,625</u>
รายได้จากการให้บริการซ่อมแม่พิมพ์ในประเทศ	<u>3,908,636</u>	-	<u>3,908,636</u>
	พ.ศ. 2559		
	กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	รวม
	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขายส่งออก	494,793,453	2,547,663,223	3,042,456,676
รายได้จากการขายในประเทศ	616,507,515	7,013,259,395	7,629,766,910
	<u>1,111,300,968</u>	<u>9,560,922,618</u>	<u>10,672,223,586</u>
รายได้จากการให้บริการซ่อมแม่พิมพ์ในประเทศ	<u>222,000</u>	-	<u>222,000</u>

26 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและความเสี่ยงจากสินเชื่อ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกิดจากการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศและการส่งออกสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยปกติรายการดังกล่าวจะมีเงื่อนไขทางการเงินเป็นระยะสั้นประมาณ 1 ถึง 3 เดือน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของบริษัทส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินเยนญี่ปุ่นและเหรียญสหรัฐอเมริกา ส่วนความเสี่ยงจากสินเชื่อเกิดจากการขายเชื่อ

บริษัทใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อช่วยในการบริหารสภาพคล่องของเงินสด โดยบริษัทป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า การตัดสินใจที่จะรับระดับความเสี่ยงขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะกำหนดระดับความเสี่ยงที่สามารถรองรับได้ตามประเภทของรายการและของกลุ่ม

บริษัทไม่อนุญาตให้มีการใช้เครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะเป็นการเก็งกำไร โดยการทำตราสารอนุพันธ์ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

สำหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง ราคาตลาดในตลาดซื้อขายคล่องเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม ตามปกติบริษัทจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่ถืออยู่หรือหนี้สินทางการเงินที่บริษัทกำลังจะออกด้วยราคาเสนอซื้อปัจจุบัน และวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินที่บริษัทกำลังจะซื้อหรือหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ด้วยราคาเสนอขายปัจจุบัน หากบริษัทไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายในปัจจุบันได้บริษัทอาจใช้ราคาซื้อขายล่าสุดเมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสาระสำคัญนับจากวันที่มีการซื้อขายครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่วัดมูลค่า หากบริษัททำการจับคู่สถานะระหว่างสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน บริษัทใช้ราคาเฉลี่ยระหว่างราคาเสนอซื้อกับราคาเสนอขายเป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่าหนึ่งปีมีค่าใกล้เคียงกับมูลค่าที่ตราไว้หักด้วยจำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงไปจากการประมาณการปรับปรุงด้วยระดับความน่าเชื่อถือ มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่ใช้เพื่อการเปิดเผยข้อมูลประมาณขึ้นจากการคิดลดกระแสเงินสดที่บริษัทสามารถกู้ยืมได้ด้วยเครื่องมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกันตามอัตราดอกเบี้ย ณ อัตราตลาดในปัจจุบัน

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาว เปิดเผยรวมอยู่ในหมายเหตุฯ 12

ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคา) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

26 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ มีดังนี้

	พ.ศ. 2560		พ.ศ. 2559	
	เงินตราต่างประเทศ ล้านบาท	ล้านบาท	เงินตราต่างประเทศ ล้านบาท	ล้านบาท
สินทรัพย์				
สกุลเงินเยน	2.74	0.83	2.32	0.72
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ	6.48	222.22	8.22	288.16
		<u>223.05</u>		<u>288.88</u>
หนี้สิน				
สกุลเงินเยน	133.53	41.56	259.62	82.22
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ	10.55	365.29	10.79	381.88
		<u>406.85</u>		<u>464.10</u>

วัตถุประสงค์และเงื่อนไขสำคัญ

บริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งได้แก่สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไว้เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นรายการ โดยเฉพาะเจาะจง

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 วันครบกำหนดชำระเงินของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีอายุระหว่าง 1 - 3 เดือน นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายตามอัตราแลกเปลี่ยนในสัญญามีดังนี้

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีอัตราถัวเฉลี่ย 35.14 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2559 : จำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีอัตราถัวเฉลี่ย 35.24 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ)	35,135,000	35,235,000
50 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีอัตราถัวเฉลี่ย 30.98 บาท ต่อ 100 เยน (พ.ศ. 2559 : จำนวน 60 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีอัตราถัวเฉลี่ย 31.28 บาท ต่อ 100 เยน)	15,490,000	18,769,500
	<u>50,625,000</u>	<u>54,004,500</u>

26 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน (ต่อ)

มูลค่ายุติธรรม

ผลแตกต่างเชิงบวก (เชิงลบ) จากการตีมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
ผลแตกต่างเชิงบวก (เชิงลบ)	(771,008)	46,289

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นมูลค่ายุติธรรมที่คำนวณโดยใช้อัตราที่กำหนดโดยธนาคารของ บริษัทด้วยการพิจารณาเงื่อนไขในตลาดที่มีอยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน (ข้อมูลระดับที่ 2)

ข) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทไม่มีความเสี่ยงในด้านการให้สินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ นโยบายของบริษัทคือทำให้เชื่อมั่นได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม บริษัทได้เลือกคู่สัญญาในการทำรายการอนุพันธ์ทางการเงินและรายการเงินสดกับสถาบันการเงินที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ

ค) มูลค่ายุติธรรม

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินซึ่งได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้มีระยะเวลาครบกำหนดสั้น

27 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อยและกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดจนทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าวและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

27 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

บริษัทมีรายการค้าที่มีสาระสำคัญกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ กลุ่มบริษัท สแตนเลย์ อีเล็กทริก จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น โดยถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นอัตราร้อยละ 31.88 และกลุ่มผู้ถือหุ้นบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นอัตราร้อยละ 29.08 กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริก ประกอบด้วยบริษัท สแตนเลย์ อีเล็กทริก จำกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการซื้อจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการซื้อวัตถุดิบซึ่งมีลักษณะเฉพาะหรือเป็นสินค้าที่ผลิตจากแหล่งผลิตเดียวกันในปริมาณมาก เพื่อลดต้นทุน รายการขายส่วนใหญ่เป็นการส่งออกโดยราคาขายกำหนดจากต้นทุนสินค้าบวกกำไรส่วนเพิ่ม ค่าสิทธิจ่ายให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเท่ากับร้อยละ 3 ของยอดขายหักด้วยค่าวัตถุดิบนำเข้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้น ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่น คิดค่าบริการตามเกณฑ์รายการค้าตามปกติธุรกิจ ยอดค้างชำระของค่าสิทธิ ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น แสดงเป็นรายการเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
รายได้จากการขาย		
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริก	591,412,576	694,942,634
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีกรรมกร่วมกัน	175,393,207	171,307,785
บริษัทร่วม	373,921,605	358,982,779
	<u>1,140,727,388</u>	<u>1,225,233,198</u>
รายได้เงินปันผล		
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริก	20,218,179	9,022,543
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีกรรมกร่วมกัน	3,199,506	353,200
บริษัทร่วม	69,465,256	53,692,910
	<u>92,882,941</u>	<u>63,068,653</u>
ค่าซื้อสินค้าและบริการ		
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริก	1,825,882,987	1,707,994,305
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีกรรมกร่วมกัน	361,469,221	343,820,286
บริษัทร่วม	274,972,233	195,137,665
	<u>2,462,324,441</u>	<u>2,246,952,256</u>
ค่าสิทธิ		
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริก	262,385,977	255,208,888
ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์		
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริก	59,720,490	138,136,094
ค่าวิชาการด้านเทคนิค		
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริก	8,381,395	6,430,674

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

27 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริก

13,768,883

14,371,150

ค่านายหน้า

กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริก

20,031,672

20,033,595

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ผลประโยชน์ระยะสั้น

48,009,730

47,911,212

ผลประโยชน์ระยะสั้นประกอบด้วยผลตอบแทนซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่น

ลูกหนี้และเจ้าหนี้อีกกิจการที่เกี่ยวข้องกันส่วนใหญ่เป็นรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายดังกล่าวข้างต้น ขอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดังนี้

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริก

88,612,128

158,338,651

บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีกรรมกร่วมกัน

45,641,910

43,214,874

บริษัทร่วม

85,222,877

72,810,666

219,476,915

274,364,191

เจ้าหนี้อการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริก

310,060,361

338,431,495

บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีกรรมกร่วมกัน

36,112,969

38,940,993

บริษัทร่วม

77,417,002

50,923,975

423,590,332

428,296,463

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริก

129,660,328

141,173,810

28 ภาระผูกพันที่สำคัญ

(ก) หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีภาระผูกพันที่เกิดจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันจำนวน 34 ล้านบาท ซึ่งเป็นการค้ำประกันสำหรับการชำระภาษีเงินได้จำนวน 18 ล้านบาทและการค้ำประกันเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าจำนวน 16 ล้านบาท ตามลำดับ (พ.ศ. 2559 : การค้ำประกันสำหรับการชำระภาษีเงินได้จำนวน 18 ล้านบาทและการค้ำประกันเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าจำนวน 16 ล้านบาท)

(ข) รายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีภาระผูกพันที่ถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคตจำนวน 79 ล้านบาท(พ.ศ. 2559 : จำนวน 45 ล้านบาท) ภาระผูกพันส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าก่อสร้างและเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิตในอนาคต

29 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษัทได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์จากกรมสรรพากรว่าบริษัทชำระภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2547 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 ไว้ไม่ถูกต้อง เนื่องจากบริษัทไม่ได้ทำการเฉลี่ยกำไรสุทธิระหว่างกิจการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในการใช้สิทธิประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลที่อัตราร้อยละ 25 จากกำไรสุทธิในส่วน 300 ล้านบาทแรก ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 387 พ.ศ. 2544 และฉบับที่ 475 พ.ศ. 2551 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 18 ล้านบาท บริษัทได้ยื่นคัดค้านอุทธรณ์และคดีอยู่ในการพิจารณาของศาลภาษีอากรกลาง ทั้งนี้บริษัทได้ยื่นต่อกรมสรรพากรในการขออนุมัติดูแลการชำระภาษีอากรจนกว่าคำพิพากษาของศาลจะถึงที่สุด โดยบริษัทได้ทำหนังสือค้ำประกันธนาคารเพื่อการชำระภาษีดังกล่าวแล้ว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุฯ 28 (ก)

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 ศาลภาษีอากรกลางมีคำพิพากษายกฟ้องคำคัดค้านของบริษัท ซึ่งส่งผลให้บริษัทต้องชำระภาษีอากรดังกล่าวต่อกรมสรรพากร อย่างไรก็ตามบริษัทได้ยื่นคำขออนุมัติดูแลการชำระภาษีอากรจนกว่าคำพิพากษาของศาลจะถึงที่สุด บริษัทได้รับอนุมัติการขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการเตรียมการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางต่อศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษแผนกคดีภาษีอากร

30 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้มีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 สำหรับหุ้นจำนวน 76,625,000 หุ้นในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 383.13 ล้านบาท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560